



แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิติศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2553

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้วยภาระงานและจำนวนอาจารย์ที่มีน้อย แต่อาจารย์ได้พยายามปฏิบัติภารกิจครบทุกดัชนีอย่างเต็มความสามารถ

รายละเอียด ในปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์มีอาจารย์จำนวน 9 คน แต่มีภาระงานทั้งงานสอนงานพัฒนานักศึกษา งานวิจัย และงานอื่น ๆ ประกอบกับการเป็นคณะที่เปิดใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง 7 ปี จึงถือว่าอาจารย์ได้มีความพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจให้ครบทุกดัชนี

ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน

รายละเอียด ในปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่

(1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการสัปดาห์วันรพี '53 โครงการอาสาให้ความรู้กฎหมาย

(2) กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการ Freshy sport 2010 โครงการ Faculty sport 2010 โครงการนิติศาสตร์ 3 สถาบัน

(3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบำเพ็ญประโยชน์

(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องนิติศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำนักศึกษา โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการงานพิธีไหว้ครู โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

(6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 และในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการวิจัย

มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย และร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ

รายละเอียด ในปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการทำวิจัย และจัดทำตำรา จำนวน 100,000 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้แก่อาจารย์ในคณะในการดำเนินงานตลอดจนมีคณะกรรมการส่งเสริมวิจัย และตำราที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สามารถบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด ในปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยกิจกรรมสัณจร ครั้งที่ 3 โครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาและมารยาทไทย โครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ และโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษากฎหมาย

จากโครงการข้างต้น ได้มีการนำไปบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

ด้านนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

มีการจัดกิจกรรมได้ครบทั้ง 3 ด้าน และมีกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

รายละเอียด ในปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายปกครอง โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาและมารยาทไทย โครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษากฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและประสานงานเพื่อการพัฒนาการศึกษา